

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 8-2-2015

Chúa nhật 5 Thường niên

Chiều và sáng

LỜI CHÚA: Mc 1, 29-39

Hôm ấy vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đây!" Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó". Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.

SUY NIỆM

Sốt không phải là một bệnh nan y. Nhưng người bị sốt cao không dậy nổi, chỉ nằm thoi. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến thăm nhà ông Simon

(xem tiếp trang 2)

Ai thuộc về Chúa Kitô thì cũng thuộc về một thân mình duy nhất và trong Chúa chúng ta không được đứng đưng đối với nhau.
"Vì nếu một chi thể đau, thì mọi chi thể cùng đau;
và nếu một chi thể được vinh dự
thì mọi chi thể đều được chia sẻ niềm vui ấy" (1 Cr 12,26)

(Sứ điệp Mùa Chay 2015)

**Trích "Mấy điểm cần ghi chú
về việc cử hành Lễ Tro, ăn chay kiêng thịt,
Lễ giao thừa và Sách Nghi thức an táng"
của Ủy ban Phụng tự / HDGM Việt Nam**

1. Lễ Tro và việc ăn chay kiêng thịt

Lễ Tro năm nay nhằm vào ngày 30 Tết Ất Mùi, vì thế nhiều người thắc mắc có được dời Lễ này vào ngày khác hay không, và nếu không dời ngày lễ thì có dời việc ăn chay kiêng thịt hay không?

Vấn đề đã được đưa ra thảo luận trong phiên họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ II năm 2014 tại Nha Trang. Căn cứ trên những quy luật về Phụng vụ, đặc biệt về đặc ân Tòa Thánh đã ban theo lời thỉnh nguyện của Hội đồng Giám mục năm 2000, (x. Báo Notitiae số 35, năm 2000, tr.

32) có ghi lại trong *Những quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và Niên lịch số 46*, của Sách lễ Rôma, đã được Tòa Thánh phê duyệt ngày 29.01.2010, Hội đồng Giám mục đã quyết định cử hành Lễ Tro năm nay vào ngày 30 Tết Ất Mùi và chuyển việc ăn chay kiêng thịt vào ngày Thứ Sáu Mồng 9 Tết (Biên bản Hội Nghị Thường niên kỳ II/2014, số 8).

2. Lễ Giao Thừa Tết Ất Mùi

Năm nay ngày 30 Tết nhằm vào Lễ Tro. Lễ này theo thứ tự các ngày Phụng vụ, chỉ đặt sau Tam nhật Phục Sinh và đồng hạng với Lễ Giáng

(xem tiếp trang 3)

**Đức Thánh Cha phê chuẩn danh sách giám mục
tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tháng 10/2015**

WHĐ (01.02.2015) – Theo tin từ Phòng Báo chí Toà Thánh, ngày 31-01-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn danh sách các giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục khoá thường lệ thứ 14 do một số Hội đồng Giám mục đề cử. Trong danh sách công bố ngày hôm qua 31-01-2015, có 48 nghị phụ chính thức và 33 nghị phụ dự khuyết. Về phía Giáo hội Việt Nam, hai nghị phụ chính thức là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, Chủ tịch HDGM và Đức giám mục Giuse Đình Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận

Xuân Lộc. Nghị phụ dự khuyết là Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho.

Thượng Hội đồng Giám mục khoá 14 do Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 04 đến ngày 25 tháng Mười 2015 với chủ đề "Ôn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay". Khoá họp này của Thượng Hội đồng Giám mục tiếp nối Khoá ngoại thường hồi tháng Mười 2014 với chủ đề "Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng". ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

thì bà mẹ vợ ông đang sốt, nằm trên giường. Đức Giêsu đem niềm vui đến cho gia đình ông. Ngài lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay bà và nâng dậy. Con sốt lui ngay khiến bà có thể đi lại phục vụ. Một cơn bệnh đơn giản, một cách chữa bệnh đơn giản. Đức Giêsu chẳng nói một lời, chỉ làm một cử chỉ thân ái. Ngài cầm lấy tay bà và nâng dậy, như sau này Ngài cầm tay đứa con ông trưởng hội đường, một cô bé mười hai tuổi đã chết lại đứng dậy được (x. Mc 5,41), như sau này Ngài cầm tay cậu bé bị động kinh nằm trên đất, nâng cậu dậy và cho cậu đứng lên (x. Mc 9,27). Cầm tay, nâng dậy, để một người nằm có thể đứng lên. Sức sống nào truyền qua cử chỉ cầm tay ấy? Quyền năng nào nâng con người trở dậy? Chúng ta cũng cần được Chúa cầm tay khi không dậy nổi, cần được Chúa đưa tay ra nắm lấy khi gần chìm như Phêrô.

Khi mặt trời lặn là lúc kết thúc ngày sabát. Người ta đem đến cho Đức Giêsu bao người yếu đau đủ loại. Căn nhà ông Simon hẹp quá khiến nhiều người phải đứng ngoài. Không rõ bao nhiêu người được chữa lành chiều tối hôm đó. Nhiều người đã có thể tự về nhà một mình... Đức Giêsu đụng chạm đến biển khổ của nhân loại. Ngài không mong múc cạn, chỉ mong làm vơi đi, chỉ mong cùng chia sẻ và ban cho nó một ý nghĩa. Thế giới hôm nay vẫn phải đối đầu với bệnh tật. Những bệnh nan y như ung thư, tim mạch, sida (aids), siêu vi... Cần có những người làm vơi nhẹ nỗi đau như Đức Giêsu. Sau một ngày bận bịu và mệt mỏi, Đức Giêsu đã thức dậy sớm, khi các môn đệ còn ngủ say. Ngài tìm được một chỗ cầu nguyện khá kín đáo. Cầu nguyện là nhu cầu thật sự của Đức Giêsu. Ngài cần có thời gian rút lui, sống riêng tư một mình. Ngài cần sống bên Cha, tâm sự về gánh nặng công việc, về nỗi đau khổ của loài người, về cuộc chiến chống Satan. Đức Giêsu thấy mình cần được Cha cảm thông và nâng đỡ, cần ánh sáng và nghị lực để làm tròn sứ mạng. Ngài cần gặp Cha vì Ngài là Con, và vì Ngài được Cha sai. Ngài sống hết mình cho con người, cho đám đông, nhưng Ngài cũng say sưa cầu nguyện và hoạt động. Cầu nguyện đưa Ngài đến với con người, hoạt động đưa Ngài đến với Cha.

(xem tiếp trang 3)

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Sarajevo



WHĐ (02.02.2015) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo ngài dự định đến thăm Sarajevo, thủ đô của Bosnia-Herzegovina, vào ngày 06 tháng Sáu năm nay. Thông báo bất ngờ này được Đức Thánh Cha đưa ra sau buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 01-02 tại quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha nói: “Nếu Chúa muốn, vào thứ Bảy 06 tháng Sáu, tôi sẽ đi Sarajevo, thủ đô của Bosnia-Herzegovina”. Đồng thời, Đức Thánh Cha “xin anh chị em cầu nguyện từ bây giờ, cho chuyến viếng thăm của tôi đến với dân tộc yêu quý này sẽ là niềm khích lệ cho các tín hữu Công giáo, xây dựng các thiện ích và đóng góp vào việc củng cố tình huynh đệ và hoà bình, cuộc đối thoại và tình bằng hữu giữa các tôn giáo”.

Bosnia-Herzegovina là một phần của Nam Tư cũ, bị cuộc chiến tranh 1992–1995 tàn phá khiến hơn 100.000 người thiệt mạng. Hàng ngàn người, gồm cả người Bosnia Hồi giáo và người Croatia Công giáo, đã bị giết hoặc đưa đến các trại tập trung theo chính sách thù địch chống lại những người không phải là Serbia, hồi năm 1992.

Trước đó trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha suy niệm về bài Phúc Âm theo Máccô kể lại câu chuyện “vào ngày Sabba, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Nhiều người ngạc nhiên về lời giảng dạy của Ngài, bởi vì Ngài giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền”.

Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu lắng nghe Lời Chúa, đón nhận giáo huấn của Ngài và loan truyền cho người khác.

Đức Thánh Cha giải thích rằng trong những lời này của “con người” Chúa Giêsu, có mọi quyền năng của Thiên Chúa và mỗi lời Người phán ra đều là sự thật.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Phúc Âm không đè nén con người; trái lại Phúc Âm giải thoát những ai đang nô lệ cho các tà thần của thế giới này, là

thói ham mê tiền của, kiêu căng tự mãn, mê đắm nhục dục ... Phúc Âm biến đổi con tim chúng ta, biến những khuyh hướng xấu xa thành niềm say mê điều thiện”.

Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người mỗi ngày đọc và suy niệm một đoạn Phúc Âm. Và hãy mang theo một quyển sách Phúc Âm trong túi, trong giỏ xách, để “hàng ngày được dưỡng nuôi bởi nguồn ơn cứu rỗi vô hạn này”. ■

(Radio Vatican)

Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2015 của Giáo triều Rôma

WHĐ (03.02.2015) – Từ ngày 22 đến 27 tháng Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô cùng với giáo triều Rôma sẽ tham dự tuần tĩnh tâm Mùa Chay tại Ariccia, một thành phố cách Rôma 30 km. Năm nay, đề tài tuần tĩnh tâm Mùa Chay truyền thống là “*Người tôi tớ và tiên tri của Thiên Chúa hằng sống*”. Các bài suy niệm sẽ xoay quanh một thư mục vụ của tiên tri Elia, do cha Bruno Secondin, dòng Carmel, hướng dẫn.

Tuần tĩnh tâm khai mạc với giờ Châu Thánh Thể và Kinh Chiều lúc 18 giờ chiều Chúa nhật 22-02. Bài suy niệm đầu tiên sẽ là: “*Ra khỏi ‘ngôi làng’ của mình*”. Những ngày kế tiếp sẽ khởi sự với Kinh Sáng lúc 7g30, sau đó là bài suy niệm một lúc 9g30 trước khi bắt đầu Thánh lễ đồng tế. Bài suy niệm hai bắt đầu lúc 16g00 trước khi Châu Thánh Thể và đọc Kinh Chiều. Vào ngày cuối cùng, thứ Sáu 27-02, sẽ cử hành Thánh lễ đồng tế lúc 7g30 và bế mạc với bài suy niệm lúc 9g30 về đề tài “*Mặc lấy áo choàng của tiên tri Êlia*” (để trở thành những tiên tri của tình huynh đệ).

Trong suốt tuần tĩnh tâm, nhiều đề tài lần lượt sẽ được suy niệm thấu đáo như “*Những con đường dẫn đến sự chân thực*” (căn tính của Đức Tin và can đảm nói Không với những gì mơ hồ), “*Những lối mòn của Tự do*” (từ những thần tượng hư ảo đến lòng đạo đức đích thực), “*Để cho Chúa gây bất ngờ*” (gặp gỡ Chúa ở nơi khác và nhìn nhận người nghèo có thể Phúc-âm-hóa chúng ta), “*Công lý và sự chuyển cầu*” (Chứng tá của công lý và tình liên đới). ■

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi thư cho Phong trào Focolare

WHĐ (31.01.2015) – Chiều thứ Ba, 27-01-2015, cộng đoàn tham dự nghi thức mở Ấn phong Chân phước và Hiển thánh cho Chị Chiara Lubich tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Frascati đã bất ngờ nhận được một bức thư của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Sau giờ Kinh chiều, mọi người hiện diện rất hân hoan khi khi nghe vị chủ sự loan báo Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến một bức thư. Bức thư do Đức hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký và gửi cho Đức cha Raffaello Martinelli, giám mục giáo phận Frascati, người chính thức mở “cuộc điều tra về đời sống, nhân đức, sự thánh thiện và những phép lạ” của chị Chiara Lubich.

Giáo phận Frascati, nơi đặt trụ sở trung ương của phong trào Focolare, là nơi chị Chiara Lubich đã sống gần như trọn cuộc đời cho đến khi qua đời ngày 14-03-2008.

Bức thư của Đức Thánh Cha viết: “Nhân dịp mở ấn phong Chân phước và Hiển thánh cho Chị Chiara Lubich, đang được cử hành tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Frascati, Đức Thánh Cha Phanxicô thân ái gửi lời chúc mừng, và ước mong “đời sống gương mẫu chói lọi” của vị sáng lập phong trào Focolare sẽ truyền cảm hứng cho những ai muốn bảo tồn di sản thiêng liêng quý giá của Chị để canh tân lòng trung thành gắn bó của mình với Chúa Kitô và quảng đại phục vụ sự hiệp nhất trong Giáo hội. Đức Thánh Cha nguyện xin Chúa Thánh Thần xuống ơn dồi dào trên tất cả những ai tham gia vào Thịnh nguyện thư xin phong Chân phước cho Chị Chiara Lubich và ngài khuyến khích họ làm cho dân Chúa biết đến đời sống và công việc của Chị. Chị đã đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa và thắp lên một ánh lửa mới cho Giáo hội trên hành trình hướng đến hiệp nhất. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho sứ vụ mục vụ hoàn vũ của ngài, là người kế vị Thánh Tông đồ Phêrô, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Đức Thánh Cha cũng ban phép lành Tòa thánh cho Đức giám mục, cho vị Cáo thỉnh viên, cho toàn thể thành viên Phong trào Focolare và tất cả những ai tham dự biến cố vui mừng này”.

Chị Maria Voce, thay mặt cho phong trào Focolare trên toàn thế giới tham dự nghi thức này qua internet, bày

tỏ lòng biết ơn của tất cả mọi người: “Trước hết, chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi rất vui mừng, xúc động và bất ngờ về bức thư của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha và đoan chắc sẽ luôn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha như ngài đã xin



cầu nguyện; đồng thời chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục lan tỏa “ánh sáng mới này” mà Đức Thánh Cha đã nói với chúng tôi rằng đó là quà tặng của chị Chiara Lubich cho Giáo hội và cho nhân loại”.

Cộng đoàn tham dự đáp lại bằng những tràng pháo tay giòn giã, biểu lộ niềm vui vô hạn và lòng biết ơn của toàn thể phong trào Focolare. ■

(focolare.org)

Mấy điểm cần ghi chú về việc cử hành Lễ Tro...

Sinh, Thăng Thiên, Hiện Xuống, vì thế ở bậc trên những Lễ Trọng thuộc lịch chung cũng như lịch riêng. Do đó, điều chắc chắn là 30 Tết năm nay không được cử hành Lễ Tất Niên mà phải cử hành Lễ Tro.

Nhiều người còn thắc mắc năm nay có được cử hành Lễ Giao Thừa hay không, vì lễ Giao Thừa chỉ là lễ theo lịch riêng của Giáo Hội Việt Nam, và như thế theo thứ bậc không thể át Lễ Tro?

Để giải quyết, chúng ta nên lưu ý: Theo tục lệ Việt Nam, khoảng thời gian giữa Năm Cũ và Năm Mới được mọi người trân trọng và thường được cử hành bằng những nghi lễ mà chúng ta gọi là Lễ Giao Thừa. Để rửa tội cho nghi lễ này, người Công giáo thường tổ chức Thánh Lễ Đón Giao Thừa, vừa để cảm tạ Chúa về thời gian một Năm đã qua và xin Chúa chúc lành cho những ngày của Năm sắp tới. Lễ này vì được cử hành vào ban đêm, lúc Năm Cũ Năm Mới giao nhau, nên thường được kể là lễ

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Thành công ở Caphácnaum không làm Ngài dừng chân. “Mọi người đang tìm Thấy”, mọi người vẫn cần Thấy. Nhưng Ngài biết còn nhiều chỗ khác cũng đang rất cần. “Hãy đi nơi khác”, Tin Mừng cần được gieo vãi ở mọi nơi. Giữ được tính tự do và cơ động, Đức Giêsu lại lên đường.

CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa, Đấng ưa thích sự tĩnh lặng,
xin dạy chúng con tĩnh lặng
để ở một mình với Ngài,
trò chuyện, lắng nghe
và thấm nhuần Lời hằng sống.

Xin dạy chúng con tĩnh lặng nơi
con mắt,
biết nhắm lại trước những vấp
vấp của tha nhân,
biết quay đi trước những dịp tội
gây xao xuyên.

Xin dạy chúng con tĩnh lặng nơi
đôi tai,
để nghe được tiếng kêu của người
nghèo đói,
để khép lại trước những mời mọc
của ma quỷ.

Xin dạy chúng con tĩnh lặng nơi
miệng lưỡi,
để biết ca tụng Chúa
và đem lại an vui cho muôn người,
tránh mọi lời nói gây đờn đau, đổ vỡ.

Xin dạy chúng con tĩnh lặng nơi
trí khôn,
để mở ra trước sự thật và khép lại
trước đối trá.

Cuối cùng
xin dạy chúng con tĩnh lặng nơi
quả tim,
để tránh xa mọi ích kỷ, thù hằn,
ghen ghét,
để yêu mến và ước ao Thiên Chúa
trên mọi sự. Amen.

(theo Chân phước Têrêxa Calcutta)

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

thuộc về ngày Mồng Một chứ không phải ngày 30 Tết. Bởi vậy, từ chập tối trở đi, nơi nào muốn làm Lễ Giao Thừa thì được phép cử hành, vì theo Phụng vụ, đặc biệt trong những Lễ Trọng, ngày phụng vụ được kể từ chiều hôm trước.

(...)

Phú Cường,
ngày 31 tháng 01 năm 2015

Lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha từ tháng Hai đến tháng Tư 2015

Quy định mới về nghi thức trao dây *pallium*

WHĐ (30.01.2015) – Văn phòng Nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự từ tháng Hai đến tháng Tư 2015 như sau:

THÁNG HAI

Thứ Hai, 2 (Lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, Ngày Thế giới Đời Sống Tận Hiến lần thứ 19): Thánh lễ lúc 17g30 tại Vương cung thánh đường Vatican, với các thành viên của Bộ Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội đời sống tông đồ.

Chúa nhật, 8 (Chúa nhật thứ 5 Mùa Thường Niên): Viếng thăm mục vụ giáo xứ “Tổng lãnh thiên thần Micae” ở Pietralata lúc 16g00.

Thứ Bảy, 14: Chủ tọa Công nghị hồng y lúc 11g00 tại Vương cung thánh đường Vatican, để đặt thêm các tân hồng y và bàn về nhiều vụ án phong thánh.

Chúa nhật, 15 (Chúa nhật thứ 6 Mùa Thường Niên): Thánh lễ với các tân hồng y lúc 10g00 tại Vương cung thánh đường Vatican.

Thứ Tư, 18 (Thứ Tư Lễ Tro): Khai mạc Mùa chay lúc 16g30 tại Vương cung thánh đường Thánh Anselmô, sau đó là cuộc rước sám hối đến Vương cung thánh đường Thánh Sabina và Thánh Lễ Lễ Tro (làm phép và xúc tro) tại đây lúc 17g00.

Chúa nhật, 22 (Chúa nhật thứ 1 Mùa Chay): Bắt đầu Tuần tĩnh tâm của giáo triều Rôma tại Ariccia.

Thứ Sáu, 27: Kết thúc Tuần tĩnh tâm của giáo triều Rôma.

THÁNG BA

Chúa nhật, 8 (Chúa nhật thứ 3 Mùa Chay): Viếng thăm mục vụ giáo xứ “Đức Maria Mẹ Đấng Cứu Thế” lúc 16g00.

Thứ Sáu, 13: Phụng vụ sám hối lúc 17g00 tại Vương cung thánh đường Vatican.

Thứ Bảy, 21: Viếng thăm mục vụ Napoli-Pompei.

Chúa nhật, 29 (Chúa nhật Lễ Lá, bắt đầu Tuần Thương Khó): Làm phép lá, rước lá và Thánh lễ lúc

WHĐ (30.01.2015) – Từ nay các vị tân Tổng giám mục sẽ nhận dây *pallium* tại Nhà thờ chính toà của mình chứ không nhận trực tiếp từ tay Đức giáo hoàng: đó là quy định mới về việc trao dây *pallium*, sẽ được áp dụng từ năm 2015.

Là biểu trưng cho con chiên được Chúa Giêsu Mục tử tốt lành vác trên vai, dây *pallium* sẽ được chính Đức giáo hoàng trao riêng cho từng Tổng giám mục, nhưng từ nay nghi lễ trao dây *pallium* sẽ được cử hành trong một buổi lễ chính thức tại Nhà thờ chính toà của Tổng giáo phận của các ngài.

Trong một bức thư đề ngày 12-01 gửi đến tất cả các Sứ thần Toà Thánh, Đức ông Guido Marini, Chủ tịch nghi phụ trách các cử hành phụng vụ của Đức giáo hoàng, cho biết: từ nay các Sứ thần Toà Thánh sẽ trao dây *pallium* cho các tân Tổng giám mục. Nghi thức biểu trưng này cho thấy Đức giáo hoàng Phanxicô muốn Giáo hội giảm bớt tính tập trung.

Từ nhiều thế kỷ nay, chính tay Đức giáo hoàng khoác dây *pallium* lên vai của các tân Tổng giám mục từ khắp nơi trên thế giới, trong một buổi lễ cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 29-06, ngày lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô.

9g30 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

THÁNG TƯ

Thứ Năm, 2 (Thứ Năm Tuần Thánh): Thánh Lễ truyền Dầu lúc 9g30 tại Vương cung thánh đường Vatican.

Thứ Sáu, 3 (Thứ Sáu Tuần Thánh): Tưởng niệm của cuộc Khổ Nạn của Chúa lúc 17g00 tại Vương cung thánh đường Vatican; Đi đàng Thánh giá lúc 21g15 tại Hí trường Colosseum.

Thứ Bảy, 4 (Thứ Bảy Tuần Thánh): Vọng Phục Sinh lúc 20g30 tại Vương cung thánh đường Vatican.

Chúa nhật, 5 (Chúa nhật Phục Sinh): Phép lành *Urbi et Orbi* lúc 12g00 tại ban công chính của Vương cung thánh đường Vatican.

Chúa nhật, 12 (Chúa nhật thứ hai Phục Sinh - kính Lòng Chúa Thương xót): Thánh lễ cho các tín hữu nghi lễ Armenia lúc 10g00 tại Vương cung thánh đường Vatican. ■



Trong bức thư, Đức ông Marini nói rằng Đức giáo hoàng đưa ra quyết định này “sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ”, và muốn thể hiện “tính hiệp đoàn trong Giáo hội Công giáo”. Sự thay đổi này cũng làm nổi bật mối quan hệ giữa vị Tổng Giám mục với Giáo hội địa phương của ngài, vì nghi lễ trao dây *pallium* diễn ra trước sự hiện diện của các giám mục và của các tín hữu thuộc giáo phận của ngài.

Dây *pallium* được làm bằng len dệt bằng lông chiên màu trắng, có thêu hình 6 thánh giá bằng lụa màu đen; dây có 2 giải ngắn một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng, được Đức giáo hoàng choàng vào cổ cho các Tổng giám mục, là một dấu chỉ sự hiệp thông giữa các Tổng giám mục với người Kế vị thánh Phêrô, đồng thời cũng là dấu chỉ mối quan tâm mục vụ của mục tử nhân lành vác chiên trên vai mình.

Theo truyền thống, hàng năm, vào lễ thánh Agnès đồng trinh tử đạo, ngày 21 tháng giêng, Đức giáo hoàng làm phép hai con chiên con, lông của chúng sẽ được dùng để dệt các dây *pallium*. Cũng theo truyền thống, hai con chiên này được các nữ tu San Lorenzo in Panisperna nuôi và được các kinh sĩ thánh đường Latran vốn phục vụ Vương cung thánh đường Thánh Agnès ngoại thành dâng lên Đức giáo hoàng.

Cũng cần nhắc lại: 10 ngày trước khi chính thức từ nhiệm (28-02-2013), Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI đã phê chuẩn một số thay đổi về cử hành nghi thức, trong đó có nghi thức trao dây *pallium* cho các tân Tổng giám mục. Cụ thể, cần “phân biệt việc cử hành Thánh lễ với những nghi thức khác vốn không liên quan chặt chẽ với Thánh lễ”, vì thế từ năm ngoài 2014, nghi thức trao dây *pallium* đã được cử hành ngay trước và ngoài Thánh lễ chứ không phải trong Thánh lễ như trước đây. ■